



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ คมชัดลึก เดลินิวส์</p> <p>ข่าวสด</p> <p>มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ ไอ.เอ็น.เอ็น</p>	<p><b>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ประธานกรรมการวิชาการด้านโรคติดเชื้อไวรัสซิกา กล่าวว่า ยังไม่ทราบผลสรุปการตรวจทางกึ่งโมเลกุลที่ 3 ขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องหาแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ในหญิงตั้งครรภ์ที่สงสัยติดเชื้อไวรัสซิกา อีกทั้งหากมีทารกศีรษะเล็กเพราะซิกาก็จะมีการดำเนินการอย่างไร โดยได้มอบให้ รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เป็นประธาน ทั้งนี้ต้องพิจารณาจาก 1.เส้นรอบวงศีรษะของทารก เช่น 31 ซม. ก็ถือว่าผิดปกติ และ 2.มีภาวะการติดเชื้อซิกาจริงหรือไม่ หากตรวจเชื้อในมารดาพบเชื้อซิกาจริง ต้องมาพิจารณาว่าจะสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้หรือไม่ และหากสามารถทำได้จะต้องทำที่อายุครรภ์กี่สัปดาห์ ซึ่งต้องตรวจให้พบก่อนถึง 28 สัปดาห์ หรืออาจต่ำกว่านั้นได้หรือไม่ เรื่องนี้ต้องให้ทางสูติรีแพทย์มาร่วมพิจารณาและวางแผนแนวทางร่วมกัน</p> <p>ด้าน ศ.คลินิก นพ.ชาญชัย วันทนาศิริ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศิริราชพยาบาล กล่าวเห็นด้วย หากมีแนวทางที่ชัดเจนก็จะช่วยให้แพทย์ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น สำหรับการยุติการตั้งครรภ์ไม่มีกฎหมายเฉพาะ แต่ข้อบังคับของแพทยสภาเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ระบุว่า การจะยุติการตั้งครรภ์ต้องเป็นกรณีที่น่าเป็น รวมทั้งต้องอยู่ที่การยินยอมของแม่พ่อก และแพทย์ไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินใจ ส่วนเด็กทารกที่คลอดออกมามีศีรษะเล็กนั้นก็ต้องดูแลด้านพัฒนาการ และสุขภาพจิตพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู ทั้งนี้การยุติการตั้งครรภ์ต้องพิจารณาหลายๆ อย่าง ปัญหาของเชื้อไวรัสซิกาคือ ยังไม่มีแนวทางชัดเจน ว่าแบบไหนควรยุติการตั้งครรภ์ เพราะที่ผ่านมา กว่าจะตรวจพบความผิดปกติของทารกก็อายุครรภ์ประมาณ 24 สัปดาห์แล้ว ซึ่งจะไม่ยุติการตั้งครรภ์</p> <p>ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ประธานราชวิทยาลัยสูติรีแพทย์แห่งประเทศไทย และคณะทำงานด้านโรคติดเชื้อไวรัสซิกาขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า วันที่ 5 ตุลาคม ราชวิทยาลัยสูติฯ กรมการแพทย์ และโรงเรียนแพทย์ต่างๆ จะมีการประชุมร่วมกันพิจารณาและปรับแนวทางเหล่านี้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยให้มากที่สุด การตรวจความผิดปกติของทารก สามารถทำได้ด้วยการอัลตราซาวด์ และการเจาะน้ำคร่ำ แต่ไม่คุ้มเพราะเสี่ยงแท้ง หรือคลอดก่อนกำหนด เทียบกับเปอร์เซ็นต์การเกิดภาวะศีรษะเล็กจากเชื้อซิกา ยังไม่มีความชัดเจน ตั้งแต่ร้อยละ 1 บางก็ร้อยละ 5</p> <p>นพ.สุจิต คุณประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม รพ.ลำพูน กล่าวว่า แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ หากพบว่ามีอาการตามเกณฑ์ของเชื้อไวรัสซิกา ต้องตรวจเลือดหาเชื้อไวรัส และประเมินว่ามีความเสี่ยงกับทารกหรือไม่ ส่วนแนวทางว่าหากพบเด็กศีรษะเล็กจะยุติการตั้งครรภ์หรือไม่ คงต้องให้มีข้อมูลมากกว่านี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ทางกรมควบคุมโรคเองก็มีการทำโพลสำรวจพบว่าประชาชนทราบเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกาแต่การจัดการยังไม่ค่อยดีเท่าไรนัก จึงต้องขอความร่วมมือ จากประชาชนในจุดนี้ให้ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ถ้าหากไม่ช่วยกันโรคนี้ก็จะควบคุมยาก เรื่องการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นั้น มีบางพื้นที่ที่บังคับใช้แล้วก็ได้ผลดี</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ.ภูริวรรธน โชคดี นพ.สสจ. เชียงใหม่ เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่มอีกเป็นรายที่ 16 จากตรวจหาไวรัสซิกาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 872 ราย พบผลเป็นบวก 16 ราย เป็นบุคคลทั่วไป 13 ราย หญิงตั้งครรภ์ 3 ราย อยู่ในความดูแลของสูติรีแพทย์ สำหรับรายล่าสุด ตรวจพบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมเป็นชาย อายุ 33 ปี พักอาศัยในพื้นที่ ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย โดยอาการของผู้ป่วยที่พบติดเชื้อไวรัสซิกาทั้ง 16 ราย ส่วนใหญ่มีไข้ต่ำๆ ออกผื่น อาการ ดีขึ้นภายใน 3-5 วัน รักษาแบบผู้ป่วยนอก ขณะนี้อาการเป็นปกติทุกราย</p> <p>ขอความร่วมมืออย่าแชร์ข้อมูลที่ไม่แน่ใจ หรือไม่ทราบแหล่งที่มา เพราะจะทำให้เกิดความสับสนได้ และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก สสจ.เชียงใหม่ ยืนยันว่าโรคนี้ไม่รุนแรงมากในผู้ที่ร่างกายแข็งแรง แต่ต้องควบคุมโรคให้ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ ซึ่งอาจเสี่ยงทำให้ลูกพิการได้ จึงขอความร่วมมือหญิงตั้งครรภ์ทุกรายเข้ารับฝากครรภ์ทันทีเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์</p> <p>ทั้งนี้จากการเฝ้าระวังและกาวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของ สสจ.เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 2 ตุลาคม 2559 จำนวน 4,100 ราย เสียชีวิต จำนวน 3 ราย โดยอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่วาง อำเภอเมือง และ อำเภอสันกำแพง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>สถานการณ์ต่างประเทศ</b></p> <p>-เสนอข่าว ทีมแพทย์และพยาบาลจากสำนักการแพทย์ มหาวิทยาลัยยูทาห์ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา รายงานเคสพิสดารของผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสซิกาว่า หากได้รับการพิสูจน์ยืนยัน จะกลายเป็นผู้ป่วยซิการายแรกของโลกที่ติดเชื้อไวรัสนี้จากเหงื่อหรือน้ำตาของผู้ป่วยรายอื่น</p> <p>ผู้ป่วยชายรายนี้ทำหน้าที่พยาบาลผู้เป็นพ่อวัย 73 ปีที่ล้มป่วยลงเพราะติดเชื้อซิกาทำหน้าที่เช็ดหน้า เช็ดดวงตา และช่วยพยาบาลเปลี่ยนท่านอนของผู้เป็นพ่อ โดยไม่ได้สวมถุงมือ แต่ไม่เคยสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งอื่น ๆ ของผู้เป็นพ่อ ทำให้ทีมแพทย์ระบุว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดที่ชายหนุ่มจะติดเชื้อจากเหงื่อหรือน้ำตาของผู้เป็นพ่อ</p> <p>ทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (ซีดีซี) ของสหรัฐตั้งข้อสังเกตกรณีนี้ว่า เลือดของผู้ป่วยที่เป็นพ่อ ของชายหนุ่มรายนี้ มีระดับของเชื้อซิกาอยู่สูงผิดปกติ คือสูงกว่าระดับที่พบในผู้ป่วยรายอื่น ๆ ถึงกว่า 100,000 เท่า ไม่แน่ว่าการมีระดับเชื้อสูงดังกล่าวเป็นเหตุให้มีการติดเชื้อทางเหงื่อหรือน้ำตาหรือไม่ และยังไม่แน่ใจสาเหตุที่มาของระดับเชื้อที่สูงมากกว่ามาจากการที่ผู้ป่วยเคยเป็นไขเลือดออกมาแล้วหรือไม่</p>
hfocus	<p><b>แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สฤตเดช เจริญไชย ผอ.รพ. เขาสุกิม จ.จันทบุรี กล่าวถึงระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่ง สธ. กำลังดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ว่า รพ.เขาสุกิมยังไม่ได้เริ่มระบบดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากมีข้อจำกัดตามเกณฑ์ที่ สธ.กำหนด ที่ระบุว่าต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คนต่อประชากร 1 หมื่นคน ซึ่งในพื้นที่โรงพยาบาลเขาสุกิมมีประชากร 2 หมื่นคน ซึ่งหมายความว่าต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 2 คน แต่ในโรงพยาบาลไม่มีแม้แต่คนเดียว</p> <p>อย่างไรก็ตาม ยังมีแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่ตามชุมชนอยู่ ซึ่งแม้จะไม่ใช่วินิจฉัยที่ตรงตามเกณฑ์ของ สธ. แต่ก็ปฏิบัติหน้าที่ในด้านป้องกันและให้ความรู้กับประชาชนตามชุมชนในพื้นที่ได้ เพียงแต่ไม่ตรงกับนโยบายของ สธ. ถึงแม้โรงพยาบาลเขาสุกิม จะยังไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำอยู่ แต่ขณะนี้ก็ได้ส่งพยาบาลในการที่จะดูแลเชิงเวชศาสตร์ครอบครัวไปก่อน</p> <p>ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ สธ.กำลังเดินหน้านำอยู่นั้น ถือเป็นระบบที่มีประโยชน์อย่างมาก หากมีการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้ตรงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p><b>สปส.โอนคนพิการรับสิทธิบัตรทอง รักษา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันว่า คนพิการในระบบประกันสังคม จะได้รับสิทธิด้านสาธารณสุขตามสิทธิบัตรทองทุกประการ ขณะนี้ สปส.กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมโอนย้ายข้อมูลผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน ที่มีอยู่ประมาณ 28,000 คน ไปให้ สปสช. โดยผู้พิการสามารถใช้สิทธิบัตรทองในโรงพยาบาลของรัฐที่ผู้ประกันตนสังกัด หรือในโรงพยาบาล (รพ.) ของรัฐทุกแห่ง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.เป็นต้นไป ทั้งนี้ประโยชน์ที่คนพิการในระบบประกันสังคมจะได้รับหลังได้รับสิทธิบัตรทอง ได้แก่ รักษาโรคฟรีไม่จำกัดวงเงินต่อเดือน ซึ่งจะมีประโยชน์มากกับผู้ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องรักษาต่อเนื่อง ที่สำคัญไม่ต้องผูกขาดรพ.บัตรประกันสังคม สามารถเปลี่ยนที่รักษาได้</p>
ไทยรัฐ	<p><b>กองทุนดูแลผู้ป่วยระยะยาว</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึง กรณีที่รัฐบาลกำลังศึกษาการตั้งกองทุนชราภาพ โดยคาดว่าจะใช้ภาษีบาปจ่ายตรงให้กับกองทุนดังกล่าวเพื่อใช้ดำเนินการว่า การดูแลผู้สูงอายุถือเป็นปัญหาระยะยาว และจำเป็นต้องมีปัจจัยในการรักษาพยาบาล ซึ่งขณะนี้เป็นการดูแลของครอบครัวและภาครัฐ ขณะที่ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยปี 2560 คาดว่าผู้สูงอายุติดบ้าน และติดเตียงรวมกันกว่า 3.7 แสนคน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่รัฐบาลให้การดูแลอยู่ 2 ส่วนคือ ค่าอุปกรณ์และค่าจัดการผู้ดูแล ซึ่งรวมแล้วเกือบ 6 หมื่นล้านบาทต่อปี อีก 20 ปีข้างหน้าค่าใช้จ่ายตรงนี้จะเพิ่มขึ้นเกือบ 2 แสนล้านบาท หากให้รัฐเข้ามาดูแลทั้งหมดคงลำบาก จึงได้มีการวิจัยออกแบบ ให้สังคมที่ยังไม่ป่วยช่วยกันดูแล โดยรัฐจะต้องจัดตั้งกองทุนดูแลผู้ป่วยระยะยาว และทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม ไม่ตกเป็นภาระเฉพาะรัฐ แต่รัฐต้องออกกฎหมายและตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล</p>
สยามรัฐ บ้านเมือง ไทยรัฐทีวี	<p><b>สธ.ร่างแผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 12</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ว่า ได้ทบทวนการดำเนินงานแผนฯ ฉบับ 11 ซึ่งผลประเมินระยะครึ่งแผน พบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แนวโน้มการป่วยด้วยโรคจากอาชีพและสิ่งแวดล้อมยังไม่ผ่านเกณฑ์และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนด้านพฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกต้องพบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงตามคำแนะนำคณะกรรมการฯ เพื่อให้สมบูรณ์ก่อนเสนอ ครม.ใน ต.ค.นี้</p> <p>สำหรับร่างแผนฯ ฉบับ 12 กำหนดวิสัยทัศน์“ระบบสุขภาพเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดี สร้างประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้บรรลุ 5 เรื่อง อาทิ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น ป่วย-ตายจากโรคที่ป้องกันได้ลดลง, คนไทยทุกวัยมีสุขภาพะที่ลดลงก่อนวัย</p>
แนวหน้า	<p><b>เลือกอาหารเจที่สะอาด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่าช่วงเทศกาลกินเจ ควรระมัดระวังในการบริโภคอาหารเจ เนื่องจากอาหารเจส่วนมากจะมีรสหวาน มัน เค็ม และมีแป้งเป็นส่วนประกอบ การเลือกซื้ออาหารเจที่ได้คุณค่าทางโภชนาการ ผู้บริโภคควรเลือกอาหารที่มีถั่วหรือผลิตภัณฑ์จากถั่ว เช่น น้ำเต้าหู้ ฟองเต้าหู้ โปรตีนเกษตรเพื่อเสริมโปรตีน การเลือกซื้ออาหารเจที่ได้คุณค่าทางโภชนาการ ผู้บริโภคควรเลือกอาหารที่มีถั่วหรือผลิตภัณฑ์จากถั่ว เช่น น้ำเต้าหู้ ฟองเต้าหู้ โปรตีนเกษตรเพื่อเสริมโปรตีน อาหารประเภทผัด ทอด เพราะมีไขมันสูง หากได้รับมากเกินไป เฉพาะน้ำมันในการปรุงอาหาร ไม่ควรเกิน 6 ช้อนชาต่อวัน</p>
ไทยรัฐ	<p><b>เตือนผู้ปรุงอาหารใช้ช้อนช้ำเสี่ยงแพร่เชื้อโรค</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีที่มีการพบว่าผู้ปรุงอาหารจำหน่ายมีพฤติกรรม การชิมอาหาร โดยใช้ช้อนคันเดียวทั้งชิมและคนอาหารว่า เป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และมีสิ่งปนเปื้อนที่มาจากอาหารผ่านมือเยอะมาก โดยเฉพาะสัมผัสข้างทาง ที่พบว่ามีภาชนะ น้ำจิ้ม น้ำส้มตำเพื่อชิมรสชาติ ซึ่งถือว่าเสี่ยง ทำให้อาหารมีการปนเปื้อนสิ่งปนเปื้อนที่มาจากปากของผู้ปรุงอาหาร โดยเฉพาะแบคทีเรีย ไวรัสตับอักเสบบางชนิดที่มากับน้ำลาย โรคติดต่อผ่านทางน้ำลาย ขอแนะนำผู้ปรุงอาหารว่าควรล้างมือให้สะอาด สวมถุงพลาสติกเวลาปรุงอาหาร ภาชนะที่ใช้ปรุง ทั้งจาน ชาม ช้อน เขียง ต้องล้างทำความสะอาด ซึ่งจากการสำรวจ“อาหารสะอาดรสชาติอร่อย” ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานของผู้ปรุงอาหารเอาไว้ พบว่าร้านอาหารข้างทางผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 70-80</p>
คมชัดลึก	<p><b>ฝึกวินัยครอบครัวแก่เด็กติดเกม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรงค์ โชติพิพิตสุนนท์ จิตแพทย์ด้านเด็กและสื่อ กรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการบำบัดภาวะติดเกมและอินเทอร์เน็ตด้วยความรุนแรง ว่า ในประเทศจีนมีการบำบัดภาวะติดเกมโดยใช้วิธีให้อยู่ในค่ายคล้ายทหารมานานประมาณ 10 ปีแล้ว การบำบัดดังกล่าวได้ผลดีอย่างมาก ตั้งค่ายบำบัดอีกนับร้อยแห่ง ส่วนมากต้องอยู่นานกว่า 6 เดือน ในจีนพบว่าได้ผลดี ช่วยลดระยะเวลาเล่นเกมได้มาก แต่ก็เป็งานวิจัยที่มาจากผู้ให้การบำบัด ทำให้ความน่าเชื่อถืออาจมีน้อย ปัญหาเรื่องติดเกมเป็นแค่เพียงปลายเหตุของปัญหาใหญ่ทั้งหมด ปัญหาหลักจริงๆส่วนมากคือเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว ความเชื่อมั่นในตนเอง ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ หากมีอาการติดเกมอย่างรุนแรง สามารถพาเด็กมาปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพื่อทำการรักษาต่อไปได้ ให้คำแนะนำ เข้าค่ายสำหรับเด็ก หมายเลข 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p><b>เตือน 3 โรคหน้าฝน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) เตือนหน้าฝนระวัง 3 โรคสำคัญ “อุจจาระร่วง-ไข้เลือดออก-ฉี่หนู” พร้อมแนะ 6 วิธีขับขี้ออกภัย</p>
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์	<p><b>เตือนใช้น้ำสกรล้างหม้อ เสี่ยงปัญหาสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพ ร้านค้าริมทางเท้าแห่งหนึ่ง เผยให้เห็นพฤติกรรมไม่น่าเอาอย่างของแม่ค้า ขณะกำลังทำความสะอาดภาชนะล้างหม้อ ล้างจาน ด้วยน้ำที่ท่วมริมฟุตปาธ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว กรณีแม่ค้าใช้น้ำที่เกิดจากการท่วมขังบริเวณถนนล้างภาชนะ ว่าไม่เหมาะสมอย่างมาก เพราะเชื้อโรคที่มาจากน้ำฝนหรือน้ำที่ท่วมขังมีอยู่มาก พ่อค้าแม่ค้า ต้องมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งนี้ ได้ย้ำให้ร้านควรเช็ดทำความสะอาดภาชนะทุกครั้ง วัตถุประสงค์ควรคัดสรรค้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการแต่งกายที่เหมาะสม มีผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม เป็นต้น ควรนำภาชนะหรืออาหารต่างๆ วางไว้บนโต๊ะที่มีความสูง 60 ซม. ขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว นางจิราภรณ์ บุปผา อายุ 52 ปี เจ้าของร้าน แม่ค้าที่ปรากฏในภาพ ชี้แจงว่า เป็นการนำหม้อแสด เสนอที่ชำรุด มาตักน้ำท่วมขังไปราดถนน ให้สัญจรสะดวกไม่ลื่นล้มอันตราย ซึ่งหม้อแสดดังกล่าว ปกตินำมาวางไว้รองตะกร้าถั่วถั่วฝักยาว โดยมีถุงพลาสติกวางซ้อนไว้อีกชั้น ส่วนภาพที่คล้ายกับกำลังล้างจาน ยืนยันว่าไม่ได้ล้าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>น้ำท่วมเริ่มเน่าเหม็น</b></p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้าน กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนราคาสูง ที่หมู่ 2 และหมู่ 3 ต.บ้านเลน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่ท่วมขังและเริ่มเน่า ไก่ที่เลี้ยงไว้เริ่มติดโรคตายไปกว่า 100 ตัว</p>
มติชน	<p><b>ทำแท้งปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอสื่อบุข จากวงเสวนา เรื่อง "คุยเรื่องแท้ง : คิดใหม่ มุมมองใหม่" ในงานการรณรงค์เพื่อสิทธิเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย</p> <p>รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม กล่าวว่า ประเทศไทย มีผู้หญิงเข้ารับการรักษาจากภาวะแทรกซ้อนจากการแท้งประมาณ 3 หมื่นคน เสียชีวิตประมาณ 24-28 คนต่อปี เครือข่ายจึงต้องการสร้างความรู้เข้าใจถึงสิทธิการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ ด้วยวิธีปลอดภัย ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ไม่ถูกหลอกลวงเอาเปรียบจากกลุ่มคนที่ขายยาทำแท้งปลอม จนต้องเผชิญความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิต ปัจจุบันกฎหมายอนุญาตให้ทำแท้ง 3 กรณีคือ 1.สุขภาพกายและจิตแม่ 2.สุขภาพเด็ก 3.ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ถูกล่อลวง บังคับ หรือยินยอมแต่อายุต่ำกว่า 15 ปี โดยหากอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถทำได้ที่คลินิก แต่หากเกิน ต้องไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเท่านั้น</p> <p>ด้านผศ.นพ.สัณญา ภัทรราชย์ อาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า วิธียุติการตั้งครรภ์ปัจจุบันที่องค์การอนามัยโลกแนะนำมี 2 วิธีคือ 1.ใช้อุปกรณ์กระบอกดูดสุญญากาศ 2.ใช้ยายุติการตั้งครรภ์ ซึ่งปัจจุบันมียา 'Medabon' หรือยาปรับประจำเดือน ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมาก กินเพียงไม่กี่เม็ดประจำเดือนก็กลับมาปกติ ใช้กรณีอายุครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์ ทั้ง 2 วิธีนี้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 99 หากทำวิธีถูกต้อง และจะไม่มีผลกระทบระยะยาว มดลูกไม่อักเสบ สามารถมีลูกได้อีก แต่ยา Medabon ขณะนี้ยังเป็นยาควบคุมพิเศษเหมือนยาเสพติด ทุกครั้งที่สั่งจ่ายยา หมอต้องทำบันทึกถึงกรมอนามัยทุกครั้ง ฉะนั้นยอมรับว่า คนทั่วไปยังเข้าถึงลำบาก หาซื้อทั่วไปไม่ได้ นอกจากนี้ข้อผูกมัดไปถึงคนที่ชอบใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินโดยเฉพาะวัยรุ่น เนื่องจากร้อยละ 90 ของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์มาหาที่โรงพยาบาล พบว่าเกิดจากการใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ซึ่งชอบบอกว่ามันไม่เวิร์ก และไม่ควรใช้ประจำ</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยแพร่แผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการปราบปรามสินค้าละเมิดสิทธิ์ ปูพรม 70 แห่งทั่วประเทศ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข โดย อย.ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา</p> <p>-เสนอบทความ รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย ว่า ที่ผ่านมา อย.ได้ดำเนินคดีกับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายกว่า 2 หมื่นราย และสั่งปิดช่องรายการ เว็บไซต์ 700 รายการ แต่ยังคงเห็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เข้าข่ายโฆษณาเกินจริงอย่างต่อเนื่อง จึงขอเตือนผู้บริโภคว่า ควรต้องพิจารณาจากข้อความโฆษณา ผลิตภัณฑ์ยาต้องมีการขออนุญาตและควบคุมเป็นพิเศษ ห้ามส่งเสริมให้มีการบริโภคเยอะๆ รวมถึงโฆษณาในลักษณะที่ใช้บุคคลมีชื่อเสียง หรือบุคลากรทางการแพทย์มาเป็นผู้ให้ข้อมูลเชิญชวน โดยเฉพาะยาที่โฆษณาว่าสามารถรักษาโรคได้หลากหลายอาการ ต้องระวังเป็นพิเศษ</p>
มติชน	<p><b>ย้ำ ถูกกักห้ามชันชะเนาะ</b></p> <p>-เสนอข่าว ผอ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในที่ประชุมพิษวิทยา ว่า จากสถิติของสธ.พบว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วย ถูกกักห้ามชันชะเนาะประมาณ 5,000 รายต่อปี และสิ่งที่ควรรู้คือ คนใช้ถูกกัก ต้องไม่วังมาก ๆ เพราะเมื่อเลือดมีการบีบตัวมาก พิษก็จะดูดซึมได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญคือ การ "ชันชะเนาะ" ควรเลิกทำได้แล้ว เพราะมีข้อพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นประโยชน์ และถ้าชันแน่นเกินไปจะยิ่งเป็นผลเสียมากกว่า ควรรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุด</p>
ข่าวสด	<p><b>'พิษณุโลก' สุ่มตรวจนม-ป้องกันบูด</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพิษณุ ตุลยวัฒน์ชัย ปลัดตัวจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับ สาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนก่อนช่วงปิดภาคเรียน โดยมีโรงเรียนที่ได้รับนมทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 679 แห่ง มีนักเรียนเป้าหมาย 85,000 คน ต้องส่งนมพร้อมดื่มให้กับนักเรียน 404 ตัน ซึ่งก็มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพ จึงได้ออกตรวจสอบคุณภาพขบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง พร้อมทั้งสุ่มตรวจตัวอย่างที่ได้มีการจัดส่งให้กับทางโรงเรียนอย่างครบวงจร ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p><b>สคร.10 แนะนำวิธีป้องกันโรคหัวใจ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศรายุทธ อุตตมาภคพงศ์ ผอ.สคร.10 จ.อุบลราชธานี แนะนำวิธีง่ายๆ ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด คือ 1.การออกกำลังกาย 2.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 3.งดสูบบุหรี่ และ 4.รู้ค่าความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดของตน</p>
บ้านเมือง	<p><b>ชัยนาท มอบโล่รางวัล</b></p> <p>- เสนอข่าว นายคณิต เอี่ยมหงษ์ ผู้ว่าฯชัยนาท เป็นประธานในการมอบโล่รางวัล แก่ รางวัลหมู่บ้านต้นแบบระดับอำเภอ 8 รางวัล ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และรางวัลหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัด 1 รางวัล ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท โดย สสจ.ชัยนาท ได้จัดทำโครงการชัยนาท หน้าบ้าน นำมาลง ปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนการดูแลบ้านเรือนของตนเอง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>ตลาดสปา</b></p> <p>- เสนอข่าว น.พ.จรัญ บุญฤทธิการ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เผยว่า ภาพรวมธุรกิจสปาไทยมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องทุกปี ซึ่งโรงพยาบาลได้รับงบจาก จ.ปราจีนบุรี สร้างศูนย์ฝึกอบรมสปาไทย และพัฒนาหลักสูตรสปาไทย พร้อมคิดค้นอาหารสมุนไพร ผู้ประกอบการที่สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศร</p>
New)108	<p><b>วัคซีนไข้เดงกี</b></p> <p>- เสนอข่าว สำนักวิทยาศาสตร์ อนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันไข้เดงกีชานแรกของโลก เริ่มจำหน่ายในอีกหลายเดือนข้างหน้า วัคซีน Dengvaxia ช่วยลดโอกาสเป็นไข้เดงกีลงได้ร้อยละ 60 และลดโอกาสการเป็นไข้เดงกีรุนแรงลงได้ร้อยละ 84 โดยอนุมัติให้ใช้กับคนอายุ 12 - 45 ปีเท่านั้น</p>

